

BÁO CÁO

Kết quả giám sát giải quyết các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2024; Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 03 tháng 01 năm 2024 về giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2024, Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát và khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, trên cơ sở đó, tiếp tục làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành liên quan về kết quả tham mưu, phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả như sau:

I. Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 09, 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

1. Nội dung kiến nghị của cử tri và việc triển khai giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Sau kỳ họp thứ 15 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổng hợp, chuyển **88 ý kiến, kiến nghị**¹ của cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, giải quyết và trả lời.

Tại các kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2024 về trả lời ý kiến

¹ Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 26/01/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII có 90 ý kiến, kiến nghị.

cử tri sau kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII (gọi tắt là Báo cáo số 385);

Thực hiện các quy định về thẩm tra các nội dung báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét thẩm tra² Báo cáo số 385 được trình tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII. Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện, kết quả giải quyết và làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2024 về giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2024.

Sau khi có báo cáo phục vụ giám sát của Ủy ban nhân dân huyện³, ngày 05 tháng 11 năm 2024 Đoàn giám sát đã tổ chức họp đoàn giám sát để nghiên cứu báo cáo và triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch giám sát; đồng thời, ban hành thông báo làm việc và khảo sát tại một số địa phương về tình hình giải quyết các ý kiến cử tri.

2. Kết quả giải quyết

Đa số ý kiến của cử tri được Ủy ban nhân dân huyện trả lời đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu, đề ra lộ trình giải quyết và đã thông tin, trả lời cơ bản các nội dung được cử tri quan tâm, kiến nghị.

a) Các kiến nghị được tiếp thu, trả lời, giải quyết như:

Qua giám sát và khảo sát thực tế tại một số địa phương, Đoàn giám sát nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm đối với **16 ý kiến, kiến nghị**, trong đó, trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông 05 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường 06 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực công thương, thông tin truyền thông, điện 01 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực cơ chế chính sách, văn hoá, y tế, giáo dục 02 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực pháp chế, nội chính 01 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án 01 ý kiến, kiến nghị. (Cụ thể tại Phụ lục 1)

Một số nội dung liên quan việc đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tiếp thu giải trình làm rõ về sự cần thiết, khả năng đảm bảo nguồn lực và phân công, giao trách nhiệm cho các ngành chuyên môn tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng thời điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện một số dự án trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

² Ban Pháp chế thẩm tra tại các Báo cáo số 53/BC-BPC ngày 11/7/2024 về thẩm tra báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15.

³ Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 08/10/2024 của UBND huyện.

b) Các kiến nghị đã được thông tin về khả năng đảm bảo nguồn lực, các quy định pháp luật liên quan để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông tin đến cử tri; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành nghiên cứu, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên xem xét giải quyết như:

Qua giám sát và khảo sát, Đoàn giám sát nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo về việc chỉ đạo giải quyết (có lộ trình, thời gian cụ thể để giải quyết) và các quy định pháp luật liên quan để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông tin đến cử tri đối với **21 ý kiến, kiến nghị; có 17 ý kiến, kiến nghị** được Ủy ban nhân dân huyện trả lời về tình hình nguồn lực hiện nay của huyện chưa đảm bảo nên không thể đầu tư trong giai đoạn này; **có 08 ý kiến, kiến nghị** thông tin đến cử tri về trách nhiệm giải quyết thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên nên Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiến nghị, theo dõi quá trình giải quyết để thông tin cho cử tri khi cơ quan cấp trên giải quyết, trả lời. (Cụ thể tại Phụ lục 2)

c) Các kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu chỉ đạo và đang triển khai thực hiện: **19 nội dung ý kiến, kiến nghị** có phân công, giao trách nhiệm nhưng chưa quy định cụ thể thời gian, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện. (Cụ thể tại phụ lục 03)

d) Các nội dung chưa được giải quyết xong:

Qua giám sát, khảo sát thực tế tại các địa phương, Đoàn giám sát nhận thấy một số nội dung chưa được giải quyết xong cần Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết như sau:

(1) Giải quyết tình trạng trồng cây xanh ra lề đường, lấn chiếm hành lang giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại đường ĐH10 từ Bình Tú đi lên xã Bình Chánh, đoạn qua thôn Tú Ngọc xã Bình Tú.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: đã giao Ủy ban nhân dân xã Bình Tú tuyên truyền nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Đoàn giám sát nhận thấy nội dung này Ủy ban nhân dân xã Bình Tú vẫn chưa tập trung, quyết liệt trong việc thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên theo dõi tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Tú phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát.

(2) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định lại các công trình giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2023 theo cơ chế 80-20% (vì HĐND huyện thống nhất cơ chế 80-20%), nhưng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định theo cơ chế 60-40% nên xã không quyết toán được.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: Hiện nay địa phương đang chỉ đạo cho các đơn vị thi công lập hồ sơ thanh, quyết toán theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đoàn giám sát nhận thấy nội dung này Ủy ban nhân dân huyện trả lời chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị. Việc chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh làm việc với đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán nhưng tiến độ thực hiện chậm. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trả lời lại nội dung này, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh khẩn trương thực hiện các nội dung cơ quan chuyên môn của huyện đã hướng dẫn và hoàn thành quyết toán theo đúng quy định, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát.

(3) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị: Xem xét xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi để đưa nước tưới cho cánh đồng Rộc Sách tổ 19 thôn Bắc Bình Sơn và cánh đồng tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga, khoan thêm giếng tại tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga để phục vụ nước uống cho bà con Nhân dân trong mùa khô hạn.

- Nội dung “đưa nước tưới đến cánh đồng Rộc Sách tổ 19 thôn Bắc Bình Sơn và cánh đồng tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga”: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh lập dự toán để xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư khắc phục, tuy nhiên, địa phương vẫn **chưa thực hiện**.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh khẩn trương triển khai thực hiện, để sớm giải quyết kiến nghị của cử tri, không để cử tri kiến nghị nhiều lần. Ngoài ra, nội dung này tại Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện gửi đến đoàn giám sát, báo cáo chưa rõ ràng, chưa đảm bảo đúng nội dung, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiểm tra và báo cáo lại nội dung này.

- Nội dung “khoan thêm giếng tại tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga”: Ý kiến, kiến nghị này đã được Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra tại Báo cáo số 53/BC-BPC ngày 11/7/2024, trong đó đã chỉ ra “*Ủy ban nhân dân huyện chưa chỉ đạo kịp thời, mùa nắng hạn xảy ra cao điểm tháng 5 đến đầu tháng 8, người dân thiếu nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đây là việc cấp thiết để đảm bảo đời sống, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm chỉ đạo kiểm tra tình hình thực tế, giải quyết ổn định cuộc sống Nhân dân*”. Đến thời điểm báo cáo gửi đến Đoàn giám sát (ngày 08/10/2024), Ủy ban nhân dân huyện vẫn đang chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tham mưu cân đối nguồn vốn theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 128/TTr-NN&PTNT ngày 30/7/2024 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khoan giếng chống hạn phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân đối với 04 xã.

Đoàn giám sát nhận thấy nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết nhưng việc triển khai thực hiện quá chậm (*cử tri kiến nghị từ tháng 01/2024 đến tháng 10/2024 vẫn đang xem xét tờ trình của ngành để hỗ trợ thực hiện*), đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân.

(4) Di dời trụ điện tại trường Mẫu giáo, trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh và nhà Văn hoá thôn Hiền Phong vì khi xảy ra sự cố chập cháy gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên, cản trở xây dựng khu vui chơi tại nhà văn hoá thôn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh kiểm tra, di dời trong tháng 7/2024; trường hợp không đảm bảo nguồn kinh phí thì lập dự toán đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ để di dời trong tháng 8/2024, tuy nhiên, đến thời điểm giám sát thì vẫn **chưa thực hiện** nội dung này.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh khẩn trương triển khai thực hiện việc di dời trụ điện trong sân trường Mẫu Giáo, trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

(5) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế thôn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: đã giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại các thôn theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 27/TT-BYT ngày 29/12/2023, tuy nhiên, đến nay Trung tâm Y tế huyện **chưa thực hiện** nội dung tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế thôn năm 2024.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện khẩn trương triển khai thực hiện nội dung tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế.

(6) Cử tri xã Bình Quý đề nghị: Xem xét đổi tên “cầu Vững Quả” thay thế cho tên “Cống hộp” do chủ đầu tư khi nghiệm thu, hoàn thành công trình đặt tên không đúng với tên đã có trước đó.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: Ủy ban nhân dân xã Bình Quý chưa có văn bản đề nghị gửi đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng để làm cơ sở đề nghị Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam xem xét, quyết định.

Đoàn giám sát nhận thấy nội dung này Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ trực tiếp tại báo cáo trả lời ý kiến cử tri, không có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể đến Ủy ban nhân dân xã Bình Quý. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện không giao nhiệm vụ và có ý kiến chỉ đạo trong báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Quý triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

(7) Cử tri xã Bình Phục đề nghị: Vào mùa mưa năm 2023, nước mặt của cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được tràn vào đất sản xuất làm lỡ lầy gây thiệt hại hơn 3000m² hoa màu của nhân dân tổ 1B và tổ 2. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch bồi thường thiệt hại cho các hộ có hoa màu bị hư hại.

Đoàn giám sát nhận thấy nội dung này trước đây Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Bình Phục tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại về hoa màu về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) để thẩm tra thiệt hại, có cơ sở Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo gửi đoàn giám sát thì Ủy ban nhân dân huyện đưa vào mục “đã giải quyết xong” và không báo cáo kết quả thực hiện là **chưa đảm bảo**.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, rà soát kỹ nội dung đưa vào mục “đã giải quyết xong”; đồng thời, chỉ đạo khẩn trương báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên để đoàn giám sát theo dõi, giám sát và trả lời cử tri được rõ.

II. Tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát

1. Việc chỉ đạo giải quyết, trả lời đối với các nội dung kiến nghị chưa giải quyết xong tại Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024.

Sau khi Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024 về kết quả giám sát giải quyết các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 09, 12 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 89/BC-ĐGS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện **không có văn bản chỉ đạo** triển khai thực hiện và **không có báo cáo** về các nội dung Đoàn giám sát đã kiến nghị tại điểm 3, khoản 1, mục V, Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024.

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2024 về giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo⁴ các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện và có Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 08/10/2024 gửi Đoàn giám sát. Qua theo dõi tiến độ trả lời ý kiến cử tri, đoàn giám sát nhận thấy: **28 nội dung chưa được giải quyết xong tại điểm d, khoản 2, mục I, Báo cáo số 39 ngày 03/7/2024** đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết và báo cáo kết quả theo tiến độ đề ra, trong đó, đã chỉ đạo giải quyết, trả lời cơ bản đối với 07 kiến nghị⁵; 14 nội dung được Ủy ban nhân dân huyện thông tin cụ thể về chủ trương và giao cơ quan chuyên môn tiếp thu kiến nghị để xem xét,

⁴ Công văn số 2144/UBND-VP ngày 10/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện

⁵ (1) Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Bình Định Nam Nhân dân đã đăng ký làm giao thông theo cơ chế hỗ trợ 30% đã lâu nhưng huyện chưa hỗ trợ. Đề nghị huyện trả lời có được hỗ trợ không để Nhân dân được biết; (2) Trả lời cho bà Trần Thị Thịnh, trú tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh về nội dung: Thực hiện Quyết định 922 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2009 do Ông Nguyễn Ngọc Quang ký giao cho 09 hộ dân trồng rừng, tuy nhiên đã giải quyết cấp đất cho 04 hộ, còn lại 05 hộ đến nay vẫn không giải quyết cho dân. Đề nghị huyện chỉ đạo trả lời bằng văn bản cho các hộ được rõ; (3) Chủ trương năm 2019 nhà nước về đo đạc đất cho Nhân dân, gia đình ông Trần Phú có làm thủ tục đề nghị cấp bìa nhưng không được công nhận và Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng tại thửa số 3, Tờ bản đồ số 5 thửa 91, thửa 72. Nhưng bây giờ lại xử phạt theo 02 thửa khác nhau. Đề nghị huyện trả lời để cử tri được rõ; (4) Trụ điện hạ thế nằm sát công thôn văn hóa An Thành 1 đang vướng việc mở đường đã nhiều lần cử tri đề nghị tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện gây cản trở giao thông đi lại trong nhân dân; (5) Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan di dời trụ điện tại công làng Ngọc Phô di tích văn hóa cấp tỉnh mới được tỉnh đầu tư kinh phí trùng tu nâng cấp. Vào ngày 16/4/2023, Trung tâm VH TT & TTH huyện, Điện lực Thăng Bình, Ủy ban nhân dân xã Bình Tú, Ban quản trị làng Ngọc Phô đã có buổi làm việc đi đến thống nhất di dời trụ điện T4 Bình Tú-B9 qua khỏi khu vực công làng trong khoảng đầu tháng 4 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; (6) Ủy ban nhân dân huyện giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại trong khu vực trường Cảnh sát Nhân dân 5 cũ; (7) Trung tâm PTQĐ&CN-DV huyện triển khai dự án tại thôn Đồng Thanh Sơn được Nhân dân thống nhất và đã triển khai nhưng đến nay không đền bù hỗ trợ cho Nhân dân có đất mà đất thì không cho dân sản xuất, dự án vẫn không thi công. Đề nghị huyện xem xét trả lời cho nhân biết.

giải quyết khi có nguồn lực⁶ và khi có ý kiến trả lời của các cơ quan cấp trên⁷. **Còn 07 nội dung** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo giải quyết và giao các đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời nhưng việc triển khai thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, chưa có kết quả, gồm:

(1) Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và giải quyết việc nhà hàng Hoàng Đạt xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông đường Quốc lộ 14E ảnh hưởng đến hành lang giao thông tuyến đường này.

(2) Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân sau khi di dời tái định cư do ảnh hưởng đường cao tốc đoạn qua khu dân cư thôn An Phước - Bình An đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

(3) Tập trung giải quyết dứt điểm nút giao thông ĐH4 - ĐH21 tại nhà ông Đỗ Hạng, tổ 5 thôn Bình Quang, xã Bình Quế.

(4) Khu dân cư tổ 7, thôn Bình Quang vẫn còn vướng các hộ dân chưa đền bù, chưa giải phóng mặt bằng, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn cần có giải pháp xử lý trong thời gian tới.

⁶ (1) Cử tri thôn Tây Giang xã Bình Sa, đề nghị mở lại mương thoát nước tổ 4, thôn Tây Giang dọc tuyến đường ĐH5, đoạn qua Bình Sa đi Bình Trung, do trước đây thi công tuyến đường ĐH5 làm lấp mương thoát nước; (2) Đối với các thửa đất nằm trong vùng đồ án quy hoạch chưa được công bố thì tạo điều kiện để người dân được tách thửa, vì hiện nay hồ sơ đất đai khi nộp lên một cửa huyện thì được trả lời là đất nằm trong khu vực quy hoạch đô thị nên việc tách thửa rất khó khăn, không tách thửa được; (3) Cử tri xã Bình Tú đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tổ 15 thôn Tú Phương vì theo bản đồ 64 tổ 15 nằm trên địa bàn xã Bình Trung. Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã mời 2 xã Bình Tú và Bình Trung làm việc tại huyện đã giao nhiệm vụ Ủy ban nhân dân xã Bình Trung xác lập hồ sơ và mời Ủy ban nhân dân xã Bình Tú tham gia Hội đồng xét cấp; (4) Mố cầu Đập Bà Đồi tổ 14 thôn Nam Bình Sơn, xã Bình Lãnh bị sụt lún gây mất an toàn, đề nghị kiểm tra khắc phục; (5) Nạo vét mương tiêu khu vực giáp ranh giữa mương tiêu Bàu Xuy xã Bình Nguyên và mương tiêu xã Bình Phục để hạn chế việc ngập úng khi mưa lũ;

⁷ (1) Cử tri xã Bình Phú đề nghị quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư 03km đường giao thông nội đồng và 03km kênh mương nội đồng theo Thông báo kết luận số 136-TB/HU ngày 10/9/2021 của Huyện ủy; (2) Sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ tại tổ 2, thôn Cô Linh di dời vào năm 1999, 2009 theo diện ngập lụt; (3) Khu Công nghiệp Tam Thăng mở rộng đang xây dựng các hạng mục công trình làm ngăn chặn dòng chảy, thoát nước tự nhiên làm ngập úng, hư hại một số hoa màu và nhà ở của người dân thuộc 2 khu dân cư Nghĩa Hòa và Tịch Yên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiểm tra và sớm can thiệp để giải quyết trước mùa mưa bão sắp đến; (4) Tuyến đường Tư Thiết - Bình Quý đã triển khai nhiều lần nhưng vẫn chưa làm được do sự tuyên truyền cuộc vận động các ban ngành, đoàn thể chưa mạnh, đề nghị huyện chỉ đạo các ngành cần vào cuộc mạnh mẽ để tuyến đường này sớm được thi công; Đoạn đường từ cầu Tư Thiết Bình Quý đến Hà Lam người dân làm nhà làm hẹp lòng mương dẫn đến tình trạng vào mùa mưa không thoát nước hết được, đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra; (5) Cử tri Bình Sa đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư để Bình Sa xây dựng các tuyến kênh bê tông nội đồng, phục vụ tưới, tiêu tại thôn Châu Khê và Tiên Đóa; (6) Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang đã thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2018 đến nay, các hồ sơ này đã được xác lập từ xã đề nghị các cơ quan chức năng xét duyệt và đã ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa được cấp giấy. Đề nghị huyện quan tâm sớm giải quyết để thuận tiện trong việc sử dụng và giao dịch; (7) Rất nhiều hộ dân trên địa bàn thôn, xã thực hiện hồ sơ đề nghị cấp mới giấy CNQSDĐ không được do vướng đất 5%, Nhân dân rất bức xúc theo nội dung này, đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được tinh, huyện quan tâm tháo gỡ. Có những hộ làm nhà ở từ sau năm 2000 đến nay vẫn chưa được cấp bia đỏ. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết; (8) Cử tri xã Bình Quế, Bình An đề nghị huyện hướng dẫn việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân sau khi dồn điền đổi thửa vì người dân đã thực hiện chủ trương này trên 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bia; (9) Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan quan tâm xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân sau dồn điền đổi thửa tại tổ 1 thôn Châu Khê và tổ 3 thôn Bình Trúc. Thủ tục phương án phân việc của Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện xong (lần 2) có Tờ trình số 27/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân xã gửi Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện ngày 15/02/2023, đến nay vẫn chưa thấy xem xét phê duyệt phương án để Ủy ban nhân dân xã có cơ sở tổ chức các bước tiếp theo để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

(5) Cử tri xã Bình An đề nghị hỗ trợ thiên tai Vụ hè thu năm 2021 và vụ Đông Xuân năm 2021-2022 do mưa lụt kéo dài gây ngập úng một số lớn diện tích lúa, đến nay đã được hỗ trợ theo Nghị định 02 nhưng do còn một số hộ chưa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có sổ tờ bản đồ và sổ thửa cũng như diện tích do vậy chưa được nhận cơ chế hỗ trợ. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và có cơ sở để các vấn đề sau có liên quan đến chính sách đất đai việc giải quyết được thuận lợi hơn.

(6) Cử tri xã Bình Minh đề nghị huyện có giải pháp và tạo điều kiện cho người dân đã hiến đất để mở rộng đường nhưng bị ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi khi tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển đổi, cấp mới và tặng cho; các thủ tục đo vẽ, điều chỉnh phức tạp và tốn rất nhiều tiền của người dân.

(7) Tại sân trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi phân hiệu An Dưỡng, xã Bình An, trong khuôn viên sân trường có 01 trụ điện do trước đây Điện lực Thăng Bình trồng, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh vui chơi, sinh hoạt và học tập, cử tri và nhà trường kiến nghị Điện lực Thăng Bình di dời trụ điện trên đi vị trí khác ra khỏi khuôn viên sân trường, trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo đáp ứng nguyện vọng của cử tri và học sinh.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, trả lời đối với 07 kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện **trước ngày 30 tháng 3 năm 2025** để theo dõi, giám sát và thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

2. Việc chỉ đạo giải quyết, trả lời đối với các nội dung kiến nghị chưa giải quyết xong tại Báo cáo số 89/BC-ĐGS ngày 05 tháng 12 năm 2023

Qua theo dõi tiến độ trả lời ý kiến cử tri, đoàn giám sát nhận thấy: **05 kiến nghị chưa được giải quyết xong tại khoản 1, mục II, Báo cáo số 39 ngày 03/7/2024** đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết và báo cáo kết quả theo tiến độ đề ra, trong đó, tất cả 05 kiến nghị⁸ đã được Ủy ban nhân dân huyện thông tin cụ thể về chủ trương và giao cơ quan chuyên môn tiếp thu kiến nghị để xem xét, giải quyết khi có nguồn lực và khi có ý kiến trả lời của các cơ quan cấp trên.

⁸ (1) Đường ra bãi tắm Bình Minh khu vực dự án Châu Á Thái Bình Dương hiện nay bị thu hẹp, trước đây khi quy hoạch là từ tìm đường vào dự án là 20m. Nhưng hiện nay khu du lịch đã trồng cây xanh ra giáp với đường bê tông ra bãi tắm làm ảnh hưởng đến diện tích đường đi chung; (2) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét nâng cấp cầu Cao Ngạn thôn Sơn Cẩm Nga và cầu Ông Tụ thôn Hiền Phong vì hiện nay cầu quá hẹp và xuống cấp; kiểm tra xây dựng cầu nối đường ĐH28 từ Bình Lãnh đi xã Quế Minh, huyện Quế Sơn; làm đường bê tông giao thông tuyến từ QL14E (cầu số 5) đi thôn Sơn Cẩm Nga vì hiện nay đường hư hỏng quá nặng; (3) Cử tri xã Bình Sa đề nghị khảo sát, kiểm tra và đầu tư hệ thống thoát nước tại Nghĩa trang Nhân dân thôn Châu Khê và Tiên Đóa, vì trước đây xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng không có hệ thống thoát nước, mấy năm nay khi có mưa lớn nước ứ đọng gây ngập úng hư hại cây rau màu của nhân dân sản xuất và gây lở lún khe Bà Khóa ở thượng lưu; (4) Cử tri xã Bình Triều đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với tỉnh xem xét giải quyết diện tích còn lại sau thu hồi dọc theo tuyến đường từ Ngã ba Cây Cốc đến giáp đường Võ Chí Công của các hộ dân bị bồi lấp không sản xuất được; (5) Cử tri xã Bình Hải đề nghị huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ thiết hại cho bà con nông dân diện tích 3,8 ha đất sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đường Võ Chí Công không sản xuất được phải bỏ hoang nhiều năm nay.

II. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị cử tri, tăng cường chất vấn các ngành, lĩnh vực cử tri quan tâm và thường xuyên giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri. Qua đó, thu thập thông tin kiến nghị xây dựng nghị quyết, lấy đó làm cơ sở đối chiếu, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu tiếp thu nội dung cử tri quan tâm kiến nghị để thông tin, trả lời cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Qua giám sát cho thấy, trong điều kiện còn khó khăn về nguồn lực nhưng huyện đã có nhiều cố gắng để thực hiện hỗ trợ phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện an sinh xã hội. Triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông ở các địa phương đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị. Đối với những vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần, chậm giải quyết của các ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, khắc phục nhiều tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của các ngành và địa phương.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc tổng hợp, trả lời. Đa số các ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu các vấn đề cử tri phản ánh, đề ra giải pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được cử tri kiến nghị, phản ánh. Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng một phần nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thể hiện cụ thể tình hình, công tác kiểm tra thực trạng vấn đề cử tri nêu, xác định mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết và phương án lộ trình, thời gian giải quyết để cử tri theo dõi, giám sát.

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ giải quyết nhưng không chấp hành theo sự chỉ đạo⁹. Một số nội dung trong báo cáo có nêu Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhưng qua theo dõi, giám sát thì không có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể¹⁰.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Ủy ban nhân dân huyện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kiến nghị cử tri có nội dung chưa thường xuyên, thiếu sâu sát và quyết liệt¹¹ (*một số nội dung không có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, rà soát giải quyết các kiến nghị kéo dài*); Một số ngành, địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ chậm giải quyết, trả lời kiến nghị theo

⁹ tại điểm (1) (2) (5), khoản d, mục 2, phần I

¹⁰ tại điểm (6), khoản d, mục 2, phần I

¹¹ tại điểm (3) (8), khoản d, mục 2, phần I; tại điểm (5), mục 1, phần II

quy định về thời gian hoặc trả lời, giải quyết chưa thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu¹²; Có những nội dung, vấn đề phải chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm¹³.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, kịp thời nên một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết thấu đáo¹⁴. Trách nhiệm quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa ngành và lĩnh vực chưa được đồng bộ, một số nội dung được giao cần có sự phối hợp để giải quyết nhưng thiếu chủ động.

- Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân huyện giao giải quyết trong báo cáo không nêu được thời điểm phải giải quyết dứt điểm¹⁵; các ý kiến thuộc các ngành có liên quan và cơ quan cấp trên, báo cáo thể hiện chỉ dừng lại ở việc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, chưa thể hiện được ý kiến phản hồi lại đối với Ủy ban nhân dân.

- Việc tổng hợp kiến nghị cử tri gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện qua các đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của một số Tổ đại biểu còn chưa đảm bảo đúng thời hạn theo yêu cầu; một số kiến nghị nội dung còn chung chung, chưa rõ nên các cơ quan gặp khó khăn khi nghiên cứu để giải quyết, trả lời; chưa phân rõ ý kiến cử tri thuộc cấp nào giải quyết; một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn được tập hợp đề nghị các cơ quan ở huyện giải quyết.

V. Kiến nghị

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Kịp thời trả lời và giải quyết các kiến nghị hợp pháp chính đáng của cử tri, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các nội dung Đoàn giám sát đã chỉ ra còn thiếu sót, cần báo cáo tiến độ. Các văn bản chỉ đạo việc xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri cần rõ lộ trình giải quyết, đúng thẩm quyền, đúng quy trình của Luật. Đối với các kiến nghị mà việc giải quyết liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, của Tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu, có văn bản hoặc làm việc trực tiếp với tỉnh để giải quyết cụ thể, kịp thời. Tiếp tục theo dõi việc giải quyết sau đề nghị để có kết quả.

- Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đã giao (*cần ban hành cụ thể là các văn bản chỉ đạo giải quyết, đôn đốc thực hiện; không giao nhiệm vụ trong báo cáo trả lời mà nêu nhiệm vụ đã chỉ đạo cụ thể bằng văn bản, thường xuyên rà soát theo dõi việc giải quyết các kiến nghị kéo dài*). Chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, xem xét có hình thức xử lý trách nhiệm đối với những cơ quan liên quan chậm trễ trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

¹² tại điểm (1) (4), mục 1, phần II

¹³ tại điểm (1) (4), mục 1, phần II

¹⁴ tại điểm (2), mục 1, phần II

¹⁵ tại điểm (1), khoản d, mục 2, phần I

- Chỉ đạo giải quyết những nội dung đã kiểm tra nhưng chưa giải quyết dứt điểm thuộc thẩm quyền được nêu tại điểm d, mục 2, phần I và mục 1, phần II báo cáo này; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện **trước ngày 30/3/2025**.

- Về báo cáo việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cần nêu cụ thể giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham dự đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, có nội dung rõ ràng tại buổi tiếp xúc đảm bảo kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

2. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

a) Trên cơ sở Chương trình giám sát hằng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng giám sát và sau giám sát; tăng cường kiểm tra thực tế, đồng thời gắn với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các cuộc giải trình với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trong đó cần tập trung vào những kiến nghị bức xúc, nổi cộm, đơn, thư phức tạp, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phân công đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử ở địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết giải trình lý do, nguyên nhân, làm cơ sở để xem xét trách nhiệm và kiến nghị biện pháp giải quyết phù hợp, đồng thời tiếp tục yêu cầu báo cáo tại các kỳ họp thường lệ tiếp theo của Hội đồng nhân dân huyện, bảo đảm tất cả các kiến nghị cử tri được theo dõi, giám sát đến cùng. Riêng một số kiến nghị bức xúc chậm giải quyết, để kéo dài, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định đưa ra chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

b) Các Ban Hội đồng nhân dân huyện cần chủ động trong công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn, thư công dân theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách; kịp thời phản ánh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn giám sát, dự tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định và kịp thời phản ánh Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đối với các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thực tiễn giám sát. Kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các phiên giải trình, chất vấn liên quan việc thực hiện kiến nghị cử tri.

c) Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

- Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri phải đảm bảo đúng thời hạn theo yêu cầu; các ý kiến, kiến nghị khi tổng hợp cần nêu cụ thể, rõ ràng (tránh nói chung

chung) để các cơ quan nghiên cứu giải quyết, trả lời; cần phân rõ ý kiến cử tri thuộc cấp nào giải quyết.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri ở địa bàn đại biểu ứng cử; thường xuyên khảo sát tình hình, trao đổi với cử tri và nhân dân để nắm bắt các vấn đề còn vướng mắc, chưa được trả lời để đề nghị giải quyết theo thẩm quyền.

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nghiên cứu, nắm vững kế hoạch thực hiện đối với những nội dung kiến nghị cử tri đã được Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, trả lời rõ để thông báo, giải thích với cử tri được biết; tăng cường kiểm tra thực tế và giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị cử tri, đơn, thư công dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử. Đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo đến cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; định hướng, gợi mở, dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến và kiến nghị các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là các nội dung dự kiến trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện thông qua, để đại biểu có thêm cơ sở xem xét, quyết định tại kỳ họp.

3. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

a) Đề nghị chú trọng hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; làm tốt việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị theo đúng thẩm quyền; tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị.

b) Phối hợp tuyên truyền những kết quả tích cực trong giải quyết kiến nghị cử tri và sự nỗ lực, trách nhiệm của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận của cử tri đối với Đảng, Chính quyền địa phương. Đồng thời, đề nghị cử tri theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, kịp thời phản ánh với đại biểu Hội đồng nhân dân, để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trong thời gian đến.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

a) Đề nghị nâng cao hiệu quả, chất lượng việc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn với Nhân dân theo quy định tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; kịp thời tổng hợp, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện gửi Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để xem xét, giải quyết theo quy định, trong đó cần lưu ý công tác tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải ghi rõ ý kiến phản ánh của người dân và phân loại đúng thẩm quyền, lĩnh vực.

b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện để giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc

thẩm quyền của cấp xã, các nội dung thuộc thẩm quyền của huyện nhưng trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của xã; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

c) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các ngành liên quan kịp thời nắm bắt những kiến nghị và theo dõi thường xuyên tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương mình, có trách nhiệm phản ánh tại các cuộc giao ban hàng tháng với Ủy ban nhân dân huyện.

d) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả, tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri để nhân dân biết, giám sát, theo dõi. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, an sinh xã hội,...

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 39/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT- HĐ.

TRƯỞNG ĐOÀN GIÁM SÁT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Phụ lục 1
Nhóm ý kiến, kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo giải quyết dứt điểm

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 88/BC-ĐGS
 ngày 29 / 11 /2024 của Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND huyện)*

(01) Cử tri xã Bình Nam đề nghị: 16 hộ dân thôn Vĩnh Giang theo ranh giới 364 là thuộc về xã Tam Thanh Tam kỳ, theo nguyện vọng của nhân dân là muốn huyện quan tâm kiến nghị với tỉnh để nhân dân tiếp tục ở lại ranh giới Bình Nam, vì từ trước đến nay, bà con sinh sống quen với phong tục tập quán của xã Bình Nam, nếu về xã Tam Thanh sẽ ảnh hưởng lớn đến các thủ tục liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính về nhân hộ khẩu và sinh hoạt của bà con; (2) Cử tri xã Bình Quý đề nghị: Việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn của các hộ dân dọc trên các tuyến đường bê tông trước đây, đến nay người dân có nhu cầu làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lại vướng thủ tục hiến đất làm đường (mặc dù đã hiến đất tự nguyện), người dân rất bức xúc trong việc này, đề nghị huyện chỉ đạo các ngành liên quan tạo điều kiện và hướng dẫn cụ thể đến người dân làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (3) Khu vực nghĩa trang nhân dân xã Bình Nguyên giáp ranh với khu tái định cư tổ 7b thôn Ngọc Sơn Tây xã Bình Phục khi mai táng người chết gần khu dân cư. Đề nghị UBND huyện làm việc giữa 2 xã để thống nhất ranh giới trong việc chôn cất mồ mã theo đúng quy định đảm bảo công tác môi trường; (4) Cử tri thị trấn Hà Lam đề nghị các cơ quan chức năng thông tin rộng rãi và có hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với các nguồn vốn vay chính sách hiện nay người dân quá khó tiếp cận do nhiều nguyên nhân; (5) Cử tri xã Bình Minh đề nghị: Hằng năm các hộ gia đình chính sách trong quá trình nhận tuất đều tham gia gói bảo hiểm sinh mạng cá nhân, có người tham gia từ năm 1997 – 2021, tuy nhiên hiện tại không có người thu, đề nghị huyện làm việc với doanh nghiệp này khi bán bảo hiểm phải phổ biến quy định rõ ràng hơn để người dân nắm rõ hơn đến quyền lợi của người mua bảo hiểm; (6) Cử tri xã Bình Hải đề nghị: Đất đai người dân quản lý, sử dụng ổn định từ bao đời nay nhưng chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, người dân có nhu cầu đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước buộc phải kê khai nguồn gốc đất khai hoang sau năm 1993 là không hợp lý, không thực tế với thời gian sử dụng đất của người dân. Đề nghị huyện kiến nghị cấp trên có những quy định sát đúng, phù hợp với quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân; (7) Cử tri xã Bình Trung đề nghị sửa chữa 15m còn lại của ĐH 25 đầu nối với Quốc lộ 1A để nhân dân đi lại thuận lợi; (8) Công trình Cầu Suối Đá Giăng thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh thi công quá lâu, đường tránh không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trong mùa mưa và Tết Nguyên đán, ống nước tưới tiêu phục vụ sản xuất tổ 4, 5 thôn Mỹ Trà bị hư nhưng đơn vị thi công công trình chưa khắc phục. Đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết sớm để đảm bảo cho người dân sản xuất và tham gia giao thông; (9) Chính trang khu vực cổng chào của huyện tại ngã tư thị trấn Hà Lam vì đây là trung tâm của ngõ của huyện; (10) Cử tri xã Bình Dương kiến nghị: Có một đoạn đường ở khu vực khu Tái định cư trung tâm (phía trước nhà văn hoá thôn Bàu Bính) chưa được đổ bê tông,

nhưng không rào chắn, mất an toàn giao thông và đã xảy ra tai nạn, đồng thời, khi mưa nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị huyện chỉ đạo BQL Dự án - Đô thị huyện (Đại diện chủ đầu tư) làm việc với đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thiện tuyến đường này; (11) Cử tri xã Bình Sa đề nghị: Huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và có giải pháp quyết liệt đối với 2 lò vôi của 2 hộ dân (thôn Hiệp Hưng và thôn Phước An, xã Bình Hải) gần sông Trường Giang, xả khí thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân thôn Bình Trúc và thôn Châu Khê xã Bình Sa. Trước đây, huyện đã xử lý nhưng thời gian gần đây người dân phản ánh vẫn tiếp tục hoạt động; (12) Cử tri xã Bình Dương đề nghị: Điện đường cao thế dọc theo đường ĐT 613 đi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Bình, Trương Công Toán, Đặng Phước Đảo tại tổ 3, thôn Duy Hà nhưng dây trần, đường dây thấp, khi có mưa gió, sấm chớp thì chập điện gây cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng và hư hỏng các thiết bị trong nhà. Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý, khắc phục; (13) Cử tri xã Bình Minh đề nghị: Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện chưa thực sự công bằng, thôn Hà Bình có 11 thanh niên đủ điều kiện gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2024 và 11 thanh niên đó đã thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2024. Tuy nhiên, kết quả khám chỉ có 1 thanh niên đăng ký và 1 thanh niên trúng tuyển, trong khi thanh niên này bị bệnh động kinh và mắt bị loạn, nhược thị nhưng lại trúng tuyển, đề nghị lãnh đạo xem xét kiểm tra lại; (14) Cử tri xã Bình Trị đề nghị: Quan tâm giải quyết việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14E ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông xuân của hộ ông Lại Tấn Hiến, tổ 15 thôn Việt Sơn; (15) Cử tri thị trấn Hà Lam đề nghị: Xem xét đặt biển cảnh báo tại ngã ba Cây Cốc để giảm tai nạn giao thông; (16) Công ty TNHH Phương Hoàng đề phé liệu ngoài khu vực của công ty gây mất cảnh quang và ô nhiễm môi trường, đề nghị các ngành chức năng kiểm tra làm việc với công ty khắc phục tình trạng này.

Phụ lục 2

Nhóm kiến nghị đã được thông tin về khả năng đảm bảo nguồn lực, các quy định pháp luật liên quan để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông tin đến cử tri; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành nghiên cứu, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên xem xét giải quyết

(Ban hành kèm theo Báo cáo số : 88 /BC-ĐGS

ngày 29 / 11 /2024 của Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND huyện)

+ **Nhóm ý kiến, kiến nghị đã thông tin về việc chỉ đạo giải quyết (có lộ trình, thời gian cụ thể để giải quyết) và các quy định pháp luật liên quan để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông tin đến cử tri:** (1) Cử tri xã Bình Phục đề nghị: Làm việc với công ty TNHH Tiệp Như giải quyết việc hoàn thổ trả lại mặt bằng tại khu vực cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được do công ty Tiệp Như đã khai thác; (2) Vào các đợt huấn luyện, Trung đoàn cảnh sát cơ động Trung bộ và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 – Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an xả nước thải sinh hoạt chảy ra khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và làm hư hại hoa màu của nhân dân khu vực xung quanh. Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và làm việc với các Trung đoàn có biện pháp giải quyết tình trạng trên; (3) Cử tri thị trấn Hà Lam đề nghị: Có kế hoạch mở rộng và nâng cấp Kiệt 03 Tiểu La trũng, thấp Nhân dân đã gửi kiến nghị tập thể tới Chủ tịch UBND huyện nhưng vẫn chưa giải quyết; (4) Cử tri xã Bình Trung đề nghị các ngành chức năng của huyện quản lý, kiểm tra và thông tin cho cử tri được biết về thuốc diệt cỏ khai hoang trên đồng ruộng có được phép sử dụng không; (5) Cử tri xã Bình Phú đề nghị: Huyện chỉ đạo triển khai việc cấm móc ranh giới rừng giáp ranh xã Bình Phú, huyện Thăng Bình với xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước và ranh giới rừng giáp ranh xã Bình Phú với xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh; (6) Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị: Nhân dân xã Bình Định Bắc có diện tích đất canh tác xen canh với xã Bình Quý tại Đồng Thê mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị huyện chỉ đạo các ngành của huyện và UBND xã Bình Quý phối hợp xã Bình Định Bắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân diện tích khoảng 2,7 ha để nhân dân canh tác được thuận lợi hơn; (7) Về chuyển mục đích, tách thửa: Nhân dân đăng ký đo vẽ xin chuyển mục đích đất ở để tách thửa cho con, nhưng diện tích xây dựng nhà không đúng vị trí đất ở nên đơn vị đo đạc trả hồ sơ gây khó khăn cho nhân dân, đề nghị lãnh đạo huyện xem xét chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện cho nhân dân được thực hiện các quyền theo quy định; (8) Cử tri xã Bình An đề nghị: Di dời trụ điện sau công tơ sát nhà dân tại tổ 1, thôn An Thành 3 để đảm bảo an toàn cho nhân dân; (9) Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị: Thôn Xuân Thái có đường điện hạ thế nằm trên cánh đồng, nhân dân kéo điện sinh hoạt về nhà rất xa làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, không đảm bảo an toàn đề nghị dời dây điện dọc theo tuyến đường ĐH26 để nhân dân kéo điện sinh hoạt được thuận lợi hơn; (10) Cử tri xã Bình Phú đề nghị huyện quan tâm đầu tư kinh phí phát triển du lịch sinh thái Hồ Thác, xã Bình Phú; (11) Cử tri xã Bình Quế đề nghị: Cơ quan chuyên môn hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ cho ông Đinh Văn Sơn, xã Bình Quế đi du kích hy sinh tại xã Tam Lộc- Phú Ninh,

có 2 người làm chứng, nhưng đến nay không được giải quyết; (12) Cử tri xã Bình Chánh, Bình Sa đề nghị huyện quan tâm kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện liên thông khám bệnh trong tỉnh không cần xin giấy giới thiệu chuyển tuyến khi đi khám bằng thẻ bảo hiểm y tế. (Người dân trong tỉnh chỉ cần xin giấy giới thiệu hoặc giấy chuyển viện tại Trạm y tế xã được đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để điều trị bệnh, không phải thực hiện xin từ xã lên huyện rồi mới được áp dụng BHYT tuyến tỉnh); (12) Cử tri xã Bình Trị đề nghị: Huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn giải quyết chế độ thờ cúng Liệt sĩ của hộ Bà Đạt tổ 1 thôn Vinh Huy còn gặp khó khăn về giấy tờ, cần làm giấy ủy quyền mới giải quyết được chế độ; (13) Cử tri xã Bình Trị kiến nghị: Sớm giải quyết chế độ việc sửa chữa, nâng cấp mộ Mẹ Việt Nam anh hùng; (14) Bảo hiểm y tế gần hết hạn thì người dân mới đóng tiếp, nhưng khi đi khám hoặc nằm viện thì thẻ bảo hiểm không sử dụng được; (15) Thẻ căn cước công dân đã tích hợp các giấy tờ có liên quan như bằng lái xe và thẻ bảo hiểm, đề nghị huyện chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn huyện để người dân đi khám bệnh có thể xuất trình bảo hiểm trên phần mềm tích hợp căn cước công dân; (16) Cử tri xã Bình Đào đề nghị: Người dân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu thì mức hưởng lương hưu của từng người khác nhau do giá mua bảo hiểm khác nhau. Nhà nước khuyến khích người dân mua bảo hiểm xã hội nhưng khi hưởng lương hưu từ việc mua bảo hiểm xã hội thì không được hưởng chế độ người cao tuổi là quá bất cập. Đề nghị huyện kiến nghị cấp trên để giải quyết theo nguyện vọng của cử tri; (17) Cử tri xã Bình Trị đề nghị: Ban chỉ huy Quân sự huyện chỉ tiên theo Nghị định 79 cho Quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên, tạo điều kiện cho đối tượng được dễ dàng nhận chế độ vì đa số đối tượng đi làm ăn xa; (18) Cử tri Bình Nam đề nghị: Từ năm 1998, 1999 phong trào nuôi tôm nước lợ trên sông Trường Giang được phát triển mạnh, Nhà nước khuyến khích, Nhân dân làm đơn được Nhà nước chấp nhận và một số hộ cùng thời điểm đó cũng đã đầu tư kinh phí rất lớn để đắp hồ nuôi tôm. Hiện nay, dự án đường liên kết vùng đi qua thì được biết huyện không chấp nhận hỗ trợ, đền bù cho nhân dân. Đề nghị huyện xem xét bồi thường, hỗ trợ cho Nhân dân về khối lượng đào đắp, xây dựng hồ cũng như chuyển đổi việc làm cho người dân vì đây là nguồn thu nhập chính của các hộ dân; (19) Cử tri xã Bình Nam đề nghị Tiếp tục triển khai dự án đo đạc dữ liệu vùng Đông để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại 30% cho người dân; (20) Cử tri xã Bình Hải đề nghị: Thực hiện hồ sơ dữ liệu địa chính, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên địa bàn huyện, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Thông báo 160 của Tỉnh ủy Quảng Nam cho một số hộ dân của huyện Thăng Bình nói chung và xã Bình Hải nói riêng là sai với các quy định của Luật đất đai, việc sai này là do quy định của các cấp, của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Hiện nay, một số hộ dân có nhu cầu cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật thì các ngành chức năng của huyện buộc người dân phải đo đạc lại diện tích và nộp một khoản lệ phí cho đơn vị đo đạc là không công bằng, gây thiệt thòi cho người dân. Đề nghị huyện có chính sách hỗ trợ kinh phí đo đạc cho những hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Thông báo 160 để Nhân dân có điều kiện được đo đạc lại diện tích và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ **Nhóm ý kiến, kiến nghị được Ủy ban nhân dân huyện trả lời về tình hình nguồn lực hiện nay của huyện chưa đảm bảo nên không thể đầu tư trong giai đoạn này:** (1) Giao chỉ tiêu đường giao thông nông thôn cho xã Bình An nhiều hơn trong năm 2024. Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ theo cơ chế 100% xi măng để thực hiện các tuyến đường còn lại; (2) Đưa vào kế hoạch đầu tư công để xây dựng hội trường UBND xã Bình An để đảm bảo cho quá trình họp hội của địa phương; xây dựng nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự xã Bình An vì hiện nay điều kiện đất đai mặt bằng của đơn vị xã Bình An rất đảm bảo; (3) Cử tri xã Bình Quế đề nghị: Đầu tư 500m còn lại của tuyến ĐH25 để đấu nối với ĐH21; (4) Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, nâng cấp duy tu bảo dưỡng một số tuyến giao thông do huyện quản lý trước tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, vì hiện nay một số đoạn của các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi tham gia giao thông cụ thể gồm: Tuyến ĐH 16. TB (Thâm nhập nhựa), Tuyến ĐH 23. TB (Thâm nhập nhựa), Tuyến ĐX 2. BN (Bê tông xi măng), Tuyến ĐX 3. BN (Bê tông xi măng), Tuyến ĐX 4. BN (Bê tông xi măng); (5) Cử tri xã Bình Dương đề nghị: Đầu tư xây dựng mương thoát nước từ Trảng Nai tổ 12 đến tổ 9, thôn Nam Hà để tránh ngập úng cho khu dân cư; (6) Cử tri thị trấn Hà Lam đề nghị: Hạ tầng giao thông các tuyến kiệt hẻm cần sớm thực hiện đầu tư nâng cấp để đạt các tiêu chí về đô thị; (7) Cử tri Bình Quý đề nghị mở rộng gia cố lề đường ĐH18 đi huyện Quế Sơn chiều dài khoảng 3km; (8) Cử tri xã Bình Trị đề nghị kiểm tra, làm mương thoát nước đường ĐH từ UBND xã đến trường Mẫu giáo xã Bình Trị vì đoạn này vào mùa mưa thường xuyên ngập; (9) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị Nâng cấp tuyến đường từ tổ 13 thôn Nam Bình Sơn đi vào tổ 11 thôn Sơn Cẩm Nga hiện nay đã xuống cấp trầm trọng; (10) Cử tri xã Bình Đào đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường ĐH2 còn lại từ thôn Phước Long đến thôn Vân Tiên; (11) Cử tri xã Bình Tú đề nghị: Xây dựng các tuyến phụ tải điện những nơi hộ dân kéo điện quá xa như khu dân cư tổ 8 thôn Tú Ngọc A phải kéo điện thị trấn Hà Lam để sử dụng sinh hoạt; (12) Đường dây điện tại khu vực An Thành 1 bị xuống cấp nặng và đường dây từ sau công tơ trụ điện hạ thế đến nhà các hộ dân quá xa, số lượng hộ dân sử dụng điện nhiều, đề nghị Điện lực Thăng Bình kiểm tra mạng lưới đường dây điện tại các khu vực trên và đầu tư thêm các trụ điện; (13) Cử tri xã Bình Quế đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đầu tư mạng lưới điện cho bà con Nhân dân tổ 10, 11 thôn Bình Xá vì các hộ dân ở xa bình hạ thế, điện yếu không sử dụng được, không đáp ứng đủ đời sống sinh hoạt của bà con Nhân dân; (14) Cử tri xã Bình Chánh đề nghị: hỗ trợ trông trụ và kéo dây điện 3 pha cho những hộ dân xa công tơ chính tại một số khu dân cư thôn Tú Trà, thôn Long Hội và thôn Mỹ Trà; (15) Cử tri xã Bình Phục đề nghị: Hệ thống điện tại tổ 6, 7 thôn Bình Hiệp đã xây dựng tuy nhiên vẫn còn một số khu vực từ trụ điện đến nhà dân còn quá xa, dây điện chằng chịt gây mất an toàn điện. Đề nghị Điện lực Thăng Bình khảo sát để trồng thêm trụ điện; (16) Khảo sát và kéo dây hạ thế từ đường ĐH 2 về khu dân cư xóm rừng tổ 11, thôn Nam Hà để nhân dân sử dụng điện được an toàn, tiết kiệm; (17) Cử tri xã Bình Trung đề nghị: Huyện quan tâm đầu tư cầu Tứ Sơn, đường ĐH 13 đã xuống cấp.

+ **Nhóm ý kiến, kiến nghị thông tin đến cử tri về trách nhiệm giải quyết thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên:** (1) Cử tri xã Bình Minh đề nghị xử lý hệ thống thoát nước ngã tư Hà Bình chưa lưu thông, dẫn đến ô nhiễm môi trường và ứ đọng nước khi trời mưa (cử tri ý kiến nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm); (2) Cử tri xã Bình Hải đề nghị: Nâng cấp, tu sửa tuyến đường thanh niên ven biển tại khu vực xã Bình Hải, Bình Nam xuống cấp, hư hỏng nặng; (3) Cử tri xã Bình Tú đề nghị huyện có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, tu sửa kịp thời các tuyến đường ĐH hư hỏng (có nhiều ổ gà) để phục vụ giao thông không chờ đến cuối năm mới tu sửa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; (4) Cử tri xã Bình Dương kiến nghị: Khi triển khai thi công tuyến đường trục chính từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ (Chợ Lạc Cầu), đường Võ Chí Công ra biển thôn Duy Hà, ngang qua khu vực nhà ông Trang, giáp ranh giới xóm Chà kễ (xã Duy Hải), đối diện với sân Golf HOIANA không có cống thoát nước qua đường, khi có mưa lớn, nước ngập, chảy băng qua đường trục chính, nên nước thoát rất chậm, các hộ dân tổ 4, thôn Bàu Bình thường xuyên bị ngập úng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp xử lý; (4) Tại ngã ba thôn Duy Hà, nơi giao nhau giữa đường Thanh niên ven biển và đường ĐT 613, có Bùng binh tam giác rất lớn, nằm ngay giữa ngã ba gây cản trở giao thông. Năm 2023, BQL các công trình giao thông tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa 01 cạnh phía đường ĐT 613 đảm bảo, còn 02 cạnh rẽ vào phía đường Thanh niên ven biển chưa được sửa chữa. Đề nghị huyện kiểm tra khảo sát để có giải pháp khắc phục; (5) Cử tri xã Bình Đào đề nghị: Đầu tư xây dựng tuyến đê ngăn mặn từ thôn Phước Long đến thôn Vân Tiên, xã Bình Đào có nhiều đoạn hư hỏng nặng, nước sông tràn vào đồng ruộng gây nhiễm mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; (6) Cử tri Bình Phú đề nghị: Nạo vét lòng hồ chứa nước Phước Hà vì đã xây dựng từ năm 1978 đến nay lượng đất bùn bồi lấp nhiều; (7) Cử tri các xã: Bình An, Bình Chánh, Bình Quý, Bình Lãnh, Bình Đào đề nghị: Việc cấp GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa chậm trễ gây bức xúc trong nhân dân, hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa bị vướng không có phương án, không có quyết định nên đề nghị cho sử dụng lấy số thửa, diện tích của bản đồ đã đo đạc nhưng chưa công nhận để báo cáo những diện tích thiệt hại được kê khai hỗ trợ mất mùa cho bà con nhân dân. Đề nghị huyện hướng dẫn cho địa phương sớm cấp GCNQSD đất cho bà con nhân dân.

Phụ lục 3

Nhóm ý kiến, kiến nghị có phân công, giao trách nhiệm nhưng chưa quy định cụ thể thời gian

(Ban hành kèm theo Báo cáo số : 11 /BC-ĐGS

ngày 29 / 11 /2024 của Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND huyện)

(1) Đường ĐH 13, ĐH5, ĐH 6 xe chạy quá tốc độ, quá tải trọng, đề nghị huyện lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ khúc cong, ngoặt, gần trường học Nguyễn Du và trước công chợ Kế Xuyên; (2) Cử tri xã Bình Quế đề nghị: Tuyến đường từ ĐH21 đi Cầu Mân đã có trong kế hoạch đầu tư, UBND huyện giao cho BQL DA-ĐT làm chủ đầu tư đến nay đã 2 năm nhưng công trình này chưa được đấu thầu triển khai, tuyến đường này hiện nay xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện sớm chỉ đạo triển khai; (3) Cử tri xã Bình Quế đề nghị: Nút giao thông ĐH4 và ĐH21 hiện nay vướng giải phóng mặt bằng nên chưa thi công, đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát cho đầu tư theo hiện trạng để nhân dân đi lại đảm bảo hơn; (4) Cử tri xã Bình Chánh đề nghị: Chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, cấm biển trọng tải tại cầu Bình Chánh đường ĐH10, tổ 4 thôn Tú Trà và cầu Ngọc Khô (Bình Tú lên) vì hiện nay xe quá tải chạy qua ảnh hưởng đến cầu và có nguy cơ sụp cầu; (5) Cử tri xã Bình Chánh đề nghị: Làm gờ giảm tốc tại ngã tư ĐH13 với ĐH21 tại tổ 2 thôn Mỹ Trà để tránh gây tai nạn giao thông; đầu tư xây dựng tuyến đường từ tổ 10 thôn Tú Trà đi thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú; (6) Cử tri xã Bình Chánh đề nghị: Có kế hoạch đầu tư một số tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được phê duyệt cơ chế 30% của huyện nhưng đến nay chưa thực hiện; (7) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị: Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát thực tế và có hướng khắc phục cầu Ông Tụ (Mò Côi) trên đường ĐH7 (tổ 7 thôn Hiền Phong); (8) Có kế hoạch tu tạo, nâng cấp (Sơn tường rào, cổng, mái ngói) tại Đền tưởng niệm các AHLN huyện trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; (9) Cử tri xã Bình Phục đề nghị: Tuyến Đường công vụ của công ty khoáng sản chạy ngang qua khu dân cư thôn Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, hiện nay xe tải trọng lớn chạy làm hư hỏng, nhân dân đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, vào mùa nắng khi xe vận chuyển cát bụi gây ô nhiễm môi trường các hộ dọc tuyến đường mà xe chở cát đi qua. Đề nghị UBND huyện làm việc với công ty khoáng sản có giải pháp nâng cấp hoặc làm mới tuyến đường này tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và sản xuất. Đồng thời, công ty khoáng sản phải thường xuyên tưới nước tuyến đường xe qua; (10) Cử tri xã Bình Định Nam đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng khu vực khai thác quỹ đất thôn Đồng Thanh Sơn, đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm; (11) Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị huyện chỉ đạo UBND xã Bình Trị phối hợp với UBND xã Bình Lãnh làm hồ sơ giải quyết việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Dương tổ 19 thôn Bắc Bình Sơn vì đất ông bị ngập úng do đắp đập dâng Châu Lâm, xã Bình Trị gây ra; (12) Vào mùa mưa, công ty TNHH Hoàng Tiếp xả nước thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và làm việc với công ty TNHH Hoàng Tiếp có giải pháp giải quyết tình trạng trên; (13) Cử tri xã Bình An đề nghị: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương thẩm định hồ sơ tuyến đường tổ 6, thôn An Thành 1 kịp thời để

địa phương tiến hành thi công; (14) Cử tri thị trấn Hà Lam đề nghị: Duy tu, sửa chữa tuyến Tiểu La đoạn công Tư Thiết – Bình Quý; tuyến Duy Tân - tuyến 3/2, tuyến Nguyễn Văn Trôi, tuyến đường Nguyễn Thuật (đoạn từ Trần Phú đến kênh N22) để nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; (15) Nâng cấp đường dây điện vào trạm bơm Xuân An từ dây trần chuyển sang dây bọc nhựa để phục vụ cho mùa vụ được đảm bảo, vì thường xuyên bị mất điện; (16) Cử tri xã Bình Dương kiến nghị: Tuyến đường ĐT 613 cũ đoạn từ Khu Tái định cư cài ghép đến tiếp giáp với đường Võ Chí Công đã bị hư hỏng nặng, dễ gây tai nạn giao thông, khó khăn cho các cháu học sinh đi học. Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra để có giải pháp khắc phục, sửa chữa; (17) Cử tri xã Bình Tú đề nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh của các điểm karaoke, phòng trà. Hiện nay, nhiều điểm hoạt động kinh doanh không phép, không đảm bảo quy định về tiếng ồn, giờ giấc,... ảnh hưởng đến an ninh trật tự; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra trên lĩnh vực này; (18) Cử tri Bình Quý đề nghị Việc giải phóng mặt bằng, đền bù dự án mở rộng đường Quốc lộ 14E hiện nay người dân chưa nhận được thông báo áp giá đền bù nhưng đã yêu cầu người dân bàn giao mặt bằng, việc này làm người dân chưa biết được gia đình mình bị ảnh hưởng bao nhiêu, được nhận bao nhiêu tiền đền bù...? Nên rất khó cho việc người dân bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường; (19) Cần quan tâm đến nước sạch để nhân dân sử dụng, hiện nay nguồn nước sinh hoạt của bà con nhân dân bị ô nhiễm nặng. Đề nghị huyện quan tâm làm việc với công ty nước sạch BOO Phú Ninh để dẫn nước về cho bà con sinh hoạt đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con và đạt tiêu chí số 17 về xây dựng nông thôn mới nâng cao.